
บัญชีการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

ส่วนราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ และวันศุกร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ครั้งท่ี ๒๙ และครั้งท่ี ๓๐)  

................................ 
 

ล าดับ ประเด็น กรม/หน่วยงาน กมธ.ผู้ขอเอกสาร หมายเหตุ 

๑. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ตอบประเด็น กมธ.ตามเอกสาร
แนบ ๖ ข้อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ  

๒. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ตอบประเด็น กมธ.ตามเอกสาร
แนบ ๖ ข้อ (ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ  

๓. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีโครงการที่
ช่วยเหลือให้ ประชาชนลดช่องว่างความยากจนได้อย่างไร 
โดยเฉพาะจังหวัดหนองบัวล าภูที่มีรายได้ต่อหัวต่ าที่สุดในกลุ่มเพียง
วันละ ๑๗๖ บาท 

กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

ศ.นิสดารก์  เวชยานนท์  

๔. เอกสารหน้า ๙๙ ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาของจังหวัดหนองบัวล าภู 
ผลเป็นอย่างไร  

จังหวัดหนองบัวล าภู ศ.นิสดารก์  เวชยานนท์  

๕. จังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายเกษตรสร้างมูลค่า ดังนั้น ขอทราบ
รายงานผลว่าการด าเนินโครงการเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายเป็นอย่างไรที่
จะให้เกษตรสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓   

จังหวัดอุบลราชธานี ศ.นิสดารก์  เวชยานนท์  

๖. งบประมาณที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้รับมีโครงการอะไรที่ลด
ความเหลื่อมล้ าและความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่บ้าง  

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ศ.นิสดารก์  เวชยานนท์  



ล าดับ ประเด็น กรม/หน่วยงาน กมธ.ผู้ขอเอกสาร หมายเหตุ 

๗. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย KPI ต้องการให้รายได้เกษตรกร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ มูลค่าธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ฉะนั้น 
อยากทราบว่าสามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ศ.นิสดารก์  เวชยานนท์  

๘. จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นความเป็นเกษตรสุขภาพ เกษตร
นวัตกรรม ฉะนั้น ท่านมีโครงการต่อเนื่องที่ท าให้เห็นทิศทางของ
การมุ่งไปสู่เกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมได้อย่างไร 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ศ.นิสดารก์  เวชยานนท์  

๙. ขอทราบแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้แก่ผู้ค้าขายในพ้ืนที่
ของกรุงเทพมหานครให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  

กทม. นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์  

๑๐. ขอทราบแนวทางการออกแบบระบบบริการสุขภาพในการรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน ของ กทม. ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ และการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรจะมีแนวทางแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร 

กทม. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์  

๑๑. ขอทราบระบบทางข้ามถนน ในพ้ืนที่ของ กทม. มีการด าเนินการ
อย่างไร เพียงใด เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร  

กทม. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี  

๑๒.  ๑) ขอข้อมูลตัวชี้วัด 
๒) ขอข้อมูลความเห็นเรื่อง รถราง  

กทม. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ   

๑๓.  ขอทราบแนวทางการออกแบบระบบบริการสุขภาพของเมืองพัทยา 
ให้เหมาะสมกับแต่ละเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรสูงสุด  

เมืองพัทยา นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์   

๑๔.  ขอมูลการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่  เมืองพัทยา นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์ 

 

 

 

 


